

บทสัมภาษณ์พระคาร์ดินัลเกรซโดยสำนักข่าววาติกันนิวส์ (Vaticannews)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน ค.ศ.2021

เล่าเรื่องสมัชชา #4

1. พระคุณเจ้าครับ ทาไมถึงได้มีการทาสัมภาษณ์หัวข้อ “การก้าวเดินไปด้วยกัน” ครับ ?

เพราะพระศาสนจักรต้องการที่จะเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น ถ้าพระศาสนจักรไม่ยึดรูปแบบของ “การก้าวเดินไปด้วยกัน” นั่นก็ไม่ใช่พระศาสนจักร เพราะคำสั่งสอนของพระศาสนจักรเตือนเราเกี่ยวกับการก้าวเดินไปด้วยกัน และพระศาสนจักรหมายถึง “การพูดเกี่ยวกับบางอย่าง” ถ้าหากพระศาสนจักรไม่ได้มี “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” หรือผู้ที่รับศีลล้างบาปทุกคนไม่ได้มีความรู้สึกถึง “การมีส่วนร่วม” การประกาศข่าวดีก็จะไร้ผล

2. พระคุณเจ้าครับ เอกสาร “เตรียมการทาสัมมนา” (Preparatory Document) และ “คู่มือการทาสัมมนา” (Vademecum) ต้องการจะบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับการทาสัมมนาครับ ?

สมัชชาปิซอปัสกาลจะทำการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.2021 นี้ โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส จากนั้นแต่ละสังฆมณฑลก็จะทำการเปิดสมัชชาของตนเองในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม เมื่อเอกสารทั้งสองอย่างนี้ไปถึงมือปิซอปัสกาลและสังฆมณฑล การเตรียมการเดินทางในระดับสังฆมณฑลก็จะเริ่มต้นขึ้น นั่นหมายถึง การเตรียมทีมงานสำหรับการทำสมัชชา การฟังเสียงประชากรของพระเจ้า ที่ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการทำสมัชชาในระดับต่อไป

3. พระคุณเจ้าครับ

ใครเป็นบุคคลสำคัญของการทาสัมภาษณ์ระดับสังฆมณฑลครับ ?

ผู้ที่เป็บุคคลสำคัญก็คือ “ประชากรของพระเจ้า” นั่นหมายถึง ทุกคนในทุกระดับที่เป็นคริสตชน ตั้งแต่ นักบุญเปโตร พระสันตะปาปา และผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปเป็นคนสุดท้าย

4. พระคุณเจ้าครับ บันรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนา

หรืออยู่ห่างไกลจากพระศาสนจักรด้วยหรือเปล่าครับ ?

ผู้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคน ควรได้รับโอกาสนี้ในการที่จะสื่อสารกับผู้บิดาของเขา และถูกนำเสนอต่อพระศาสนจักรในสิ่งที่พวกเขาต้องการ นั่นก็คือ การฟังเสียงของพระจิตเจ้าที่อยู่ในตัวของพวกเขาและที่ ต้องการจะสื่อสารกับพระศาสนจักรในปัจจุบัน ข้าพเจ้าต้องการจะบอกว่า แนวความคิดนี้ขยายกว้างออกไปอีก ไม่ใช่แค่การเรียกร้องสำหรับสมาชิกของพระศาสนจักรคาทอลิกเท่านั้น แต่ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปด้วย (นั่นก็คือคริสตชนต่างนิกายนั่นเอง) เพราะการเดินทางนี้มีมิติไปทั่วโลก

5. พระคุณเจ้าครับ จากการประชุมสำนักงานข่าววาติกันนิวส์

ที่ผ่านมา ได้มีการพูดถึงหัวข้อเรื่อง

“ผู้หญิงมีสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงระหว่างการทาสัมภาษณ์หรือไม่?”

พระคุณเจ้าจะตอบคำถามประเด็นนี้อย่างไรครับ?

ในระหว่างการประชุม ข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำต่อบรรดานักข่าว ระหว่างกระบวนการสมัชชาไม่ควรแสวงหาประเด็นข่าวที่เร้าใจหรือใส่ความรู้สึกเข้าไปจนเกินเหตุ ข้าพเจ้าเสนอแนะว่า พวกเราทุกคนควรพยายามตั้งใจและจริงใจ, ซาบซึ้งกับข้อเสนอแนะในด้านบวก ในกรณีของการลงคะแนนเสียงของผู้หญิง ข้าพเจ้าสามารถพูดได้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในตอนนี้อย่างยิ่ง อาศัยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า ด้วยความปรารถนาดี และความอดทนที่มีให้แก่กัน ทำให้เราสามารถฟังกันและกัน บางที... วันหนึ่ง... เราอาจจะไปถึงจุดที่ไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เราสามารถมีข้อเสนอและมีส่วนร่วมเพื่อให้ภาพต่าง ๆ เหล่านี้มาถึง

6. พระคุณเจ้าครับ

ทำไมพระคุณเจ้าจึงยืนยันอย่างมากว่ามีทิศทางด้านจิตวิญญาณของกระบวนการการก้าวเดินไปด้วยกันจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญครับ ?

เพราะในกระบวนการการก้าวเดินไปด้วยกัน พระศาสนจักรพยายามที่จะฟังเสียงของพระจิตเจ้า ดังนั้นมิติด้านชีวิตจิตเป็นเสมือนกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจกระบวนการทั้งหมด ถ้าเราไม่ได้ฟังเสียงของพระจิตเจ้า เราก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่า เรากำลังทำสมัชชา มันก็จะกลายเป็นการประชุมอย่างอื่นไป แต่ถ้าเราต้องการที่จะก้าวเดินไปด้วยกันจริง ๆ เราต้องคุกเข่าลงและสวดภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า พระองค์จะทรงช่วยเราให้สามารถแยกแยะในสิ่งต่าง ๆ

7. พระคุณเจ้าครับ

มีอะไรที่จะกล่าวถึงบรรดาบิชอปที่อยู่ทั่วโลก สำหรับการทาสัมมนาในระดับสังฆมณฑลนี้หรือไม่ครับ ?

ด้วยความสัตย์จริง ข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะขอร้องอะไรจากพวกท่าน แต่ต้องการที่จะ “ขอบคุณ” บรรดาบิชอปทุกคน เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังได้รับกลับคืนมาในฐานะเลขาธิการสมัชชาบิชอปสากล ข้าพเจ้ารู้ว่าบิชอปหลายคนมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการเริ่มต้นเดินทางในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพวกท่าน เพราะว่าพวกท่านคือตัวแทนและเป็นบุคคลสำคัญของการเดินทางในครั้งนี้ พวกท่านคือผู้ที่ขับเคลื่อนประชากรของพระเจ้า และขอเชิญให้พวกท่านได้มอบเอกสารทั้งสองนี้ให้กับบรรดาประชากรของพระเจ้าทุกคน

<https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-09/cardinal-grech-bishops-to-engage-all-the-faithful-in-the-synod.html>